
  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๓ วันเสาร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓  

 

๕.๑๓ การพิจารณาแนวทางการด าเนินงานเพื่อพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัย                 
ราชภัฏล าปาง 

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย               
โดยต าแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแนวทางการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑๓.๑ 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ควรเพ่ิมวิชาทักษะทางภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีน

เพ่ิมเติม และเปิดสอนวิชาการตลาดและการบัญชีธุรกิจในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
๒. ให้หลักสูตรที่เป็นวิชาชีพ เน้นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
๓. พิจารณาเปิดการเรียนการสอนแบบออนไลน์โดยไม่ต้องมานั่งเรียนในห้องเรียน 
๔. พิจารณาเปิดสาขาวิชาเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ 
๕. พิจารณาเปิดหลักสูตรภาษาอังกฤษ (English Program) โดยอาจเริ่มจากคณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
๕. เพ่ิมหลักสูตรที่มกีารเทียบโอนให้มากขึ้น 
๖. เปิดหลักสูตรและระยะสั้นและเปิดสอนในระบบ Credit Bank สะสมหน่วยกิต 
๗. เปิดสอนหลักสูตรหรืออบรมระยะสั้นให้กับโรงเรียนมัธยม เช่น หลักสูตรเตรียม

วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษ 
๘. เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อผ่านระบบออนไลน์ตลอดทั้งปี 
๙. การรับนักศึกษารอบโควตา ให้เน้นกระบวนการรับคนในท้องถิ่นที่เป็นคนเก่ง           

คนดีเข้ามาศึกษาต่อ 
๑๐. การเปิดหลักสูตรใหม่ควรพิจารณาให้รอบคอบมากขึ้น  
๑๑. พิจารณาพัฒนาหลักสูตรที่ข้ามศาสตร์ ข้ามคณะ เช่น หลักสูตร Smart city             

ที่มุ่งสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ที่หลากหลายเกี่ยวกับการพัฒนาเมือง 
๑๒. อาจให้โรงเรียนสาธิตเปิดชั้นเรียนในระดับนักเรียนมัธยม สายวิทย์-คอม                    

เพ่ือให้สอดคล้องกับศักยภาพของอาจารย์มหาวิทยาลัย  
๑๓. พิจารณาจัดงานลักษณะ LPRU Education Fair เพ่ือแสดงศักยภาพความเป็น

ศูนย์กลางการศึกษาในล าปาง โดยให้คณะต่างๆ จัดร่วมกันกับงานที่จะจัดอยู่แล้ว เช่น งานวิชาการ กิจกรรม
ต่างๆ 

มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ มอบมหาวิทยาลัยน าข้อเสนอแนะไปพิจารณาด าเนินการ  

 

 

 


